



ประกาศกรมการศาสนา

เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เพิ่มเติม

ตามประกาศกรมการศาสนา ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และประกาศกรมการศาสนา
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ในวันที่อาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการ
การแพร่ระบาดของโรค

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และประกาศกรมการศาสนา ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรมการศาสนาจึงขอเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ
ฉบับเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขอให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพื่อคัดกรอง
และปฏิบัติตนตามที่เจ้าหน้าที่สนามสอบกำหนด

๒. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ

๓. กรณีผู้เข้าสอบที่มีอาการต้องสงสัย (อาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สนาม
สอบ ณ จุดคัดกรอง โดยอาจแยกมานั่งสอบในห้องสอบพิเศษ หรืออาจให้แยกนั่งในที่ๆ เหมาะสม

๔. กรณี...

๔. กรณีผู้เข้าสอบที่เดินทางกลับมาจากหรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่าน (transit/Transfer) ประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเคยเดินทางไปในท้องถิ่นออกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ให้รายงานตัวตน จุดคัดกรอง พร้อมแจ้งรายละเอียดการเดินทางเพื่อคัดแยกมานั่งสอบในที่ที่คณะกรรมการจัดให้สอบพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)
อธิบดีกรมการศาสนา